

สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 5 พฤษภาคม 2560

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



**Mastery**

เป็นนายตนเอง



**Originality**

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



**People Centered**

ใส่ใจประชาชน



**Humility**

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
ทีวีช่อง 3, 5, 7, 9, NBT, ThaiPBS, TNN, ไทยรัฐTV	<p><b>สมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดอาคารรพ.</b></p> <p>-เสนอข่าว สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด “อาคารไวทยรัตน์” ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.ชัยภูมิ โดยมี นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดสธ. นพ.สจจ.ชัยภูมิ ผอ.รพ.ชัยภูมิ ผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และประชาชนเฝ้ารับเสด็จฯ และเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด “อาคารเฉลิมพระเกียรติ” ซึ่งเป็นอาคารผู้ป่วยใน รพ.ภูเขียว อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ โดยมี นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รองปลัดสธ. ผอ.รพ.ภูเขียว ผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และประชาชนเฝ้ารับเสด็จฯ</p>
เดลินิวส์ คอลัมน์ตรวจการบ้าน:	<p><b>ระบบประกันสุขภาพ</b></p> <p>-เสนอบทสัมภาษณ์ ดร.อัมมาร สยามวาลา นักวิชาการเกียรติคุณ กล่าวว่า การที่สปสช.ควบคุมการจ่ายยาตามบัญชียาหลักเพราะมองว่ายาในบัญชีฯ ครอบคลุมการรักษาทุกโรค ทั้งที่ผู้ควบคุมควรเป็นหน้าที่ของแพทย์ เพราะเป็นผู้วินิจฉัยรักษาโรค ซึ่งปัจจุบันมีสิทธิ์เต็มทีในการจ่ายยาในหรือนอกบัญชียาหลัก แต่ก็ควบคุมยาก เพราะขึ้นอยู่กับคุณธรรมของแพทย์ที่จะเลือกจ่ายยาให้คนไข้</p> <p>ส่วนทิศทางการบัตทอง มองว่า รัฐบาลอาจเปิดทางให้มีการร่วมจ่ายแบบเดียวกับประกันสังคม คือร่วมจ่ายล่วงหน้าสำหรับคนไข้ที่มีความสามารถในการจ่าย ซึ่งรัฐบาลสามารถนำฐานข้อมูลประชากรมาใช้ได้ ให้คนชั้นกลางที่พอมีกำลังจ่ายร่วมจ่ายสมทบ และต้องไม่เป็นการร่วมจ่ายแบบสมัครใจ โดยคนที่ไม่มีความสามารถ เมื่อขึ้นทะเบียนจะได้บัตรทองที่ไม่ต้องจ่าย ส่วนคนที่พอมีเงิน จะได้บัตรเงิน ซึ่งต้องจ่ายเป็นรายเดือนหรือรายปี</p>
Hfocus	<p><b>ระบบตรวจสอบการเบิกจ่ายค่าชดเชยทางการแพทย์</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธนาวุธ ลิ้มเล็ก นายแพทย์ชำนาญการอายุรศาสตร์ รพ.กระบี่ กล่าวว่า ระบบการตรวจสอบการเบิกจ่ายค่าชดเชยทางการแพทย์ในแต่ละกองทุนสุขภาพมีความสำคัญ ช่วยให้โรงพยาบาลหรือหน่วยบริการสามารถนำเงินค่ารักษาจากกองทุนที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ มาบริหารได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับการรักษาผู้ป่วยในพื้นที่ของตัวเอง ซึ่งรพ.ต้องเข้าใจระบบตรวจสอบเบิกจ่ายและทำเวชระเบียนให้สมบูรณ์และอยู่ในความเป็นจริง จะช่วยบริหารไม่ให้ขาดทุนได้ ขณะที่โรคมีการเปลี่ยนแปลงตลอด สปสช.ต้องปรับปรุงข้อมูลให้สอดคล้องกับการตรวจสอบ</p>
ไทยรัฐ มติชน เว็บไซต์เดลินิวส์	<p><b>พ.ร.บ.พลังงานนิวเคลียร์</b></p> <p>-เสนอข่าว รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดเผยถึงการบังคับใช้พ.ร.บ.พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ.2559 อย่างเต็มรูปแบบในเดือน ต.ค.นี้ ว่า พ.ร.บ.ฉบับนี้เป็นประโยชน์แก่ประชาชนโดยตรง สร้างความปลอดภัยในการป้องกันอันตรายจากผลกระทบทางนิวเคลียร์และรังสี แม้ในเครื่องกำเนิดรังสีที่ใช้ในทางการแพทย์ หากมีค่าพลังงานเกิน 5 keV ตามที่ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA) กำหนดไว้ เช่น เครื่องกำเนิดรังสีทันตกรรม ที่มีค่าพลังงานอยู่ที่ 60 - 120 keV ก็ต้องได้รับการควบคุมอย่างรัดกุม ยืนยันว่าทันตแพทย์ที่ประกอบวิชาชีพทันตกรรมจะไม่เสียผลประโยชน์ มีเพียงค่าใบอนุญาตครอบครองเครื่อง 1,000 บาทต่อ 5 ปี ค่าตรวจสอบสภาพเครื่องทุก 2 ปี 1,000 บาท และค่าใบอนุญาตเป็นผู้ดูแลเครื่องหรือเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยรังสี (RSO) เพียง 300 บาท ต่อ 3 ปีเท่านั้น</p> <p>เดลินิวส์</p> <p>-เสนอข่าว ดร.อัจฉรา วงศ์แสงจันทร์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กล่าวถึงประเด็นการเรียกร้องให้เครื่องกำเนิดรังสี อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลมาตรฐานของเครื่องและความปลอดภัยในการติดตั้งและใช้งานจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นั้น ว่า พ.ร.บ.นี้ กำหนดให้สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เป็นหน่วยงานกำกับดูแลการใช้เครื่องกำเนิดรังสีทุกประเภทในประเทศไทย ซึ่งรวมถึงเครื่องกำเนิดรังสีทางทันตกรรม (เครื่องเอกซเรย์) โดยมีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นหน่วยงานสนับสนุนทางเทคนิค ในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องให้เป็นไปตามมาตรฐาน</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
กรุงเทพธุรกิจ	<p><b>โรคติดต่อในสัตว์</b></p> <p>-เสนอข่าว นสพ.สรวีศ ธาณีโต รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ในฐานะโฆษกกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า ขณะนี้มีข้อมูลเท็จเผยแพร่ผ่านโซเชียลมีเดียในหังดกินหมู ไก่ เป็ด อ้างว่าที่นครปฐมมีหมูไก่เป็นโรคเอดส์ ซึ่งเป็นข้อความเก่าที่ส่งต่อกันตั้งแต่ปี 2551 และกลับมาส่งอย่างแพร่หลายในไลน์เมื่อปี 2557 แล้วยังวนส่งต่อกันทุกปี จึงไม่ควรแชร์กันอีกต่อไป เพราะกระทบเกษตรกรจำนวนมาก ขอให้ผู้บริโภคอย่าหลงเชื่อข่าวลือ และเชื่อมั่นในมาตรการของกรมปศุสัตว์ในการควบคุมกำกับดูแลฟาร์ม เพื่อให้ได้เนื้อสัตว์ทั้งหมูและสัตว์ปีกที่ปราศจากโรคติดต่อ และปลอดภัยสำหรับผู้บริโภคทุกคน ที่สำคัญขอให้เลิกส่งต่อข้อความอันเป็นเท็จดังกล่าว ซึ่งถือว่าผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560 มีโทษจำคุกปรับ</p>
เว็บไซต์แนวหน้า	<p><b>บุหรี่ไฟฟ้า</b></p> <p>-เสนอบทความเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้า ว่า กลุ่มผู้ใช้บุหรี่ไฟฟ้าได้ไปออกรายการสยามไทย อัปเดต และโต้วาทีกับ ศ.นพ. ประกิต วาทีสาธกกิจ ประธานมูลนิธิธรรมาภิบาลเพื่อการไม่สูบบุหรี่ ที่โทรศัพท์เข้ามาให้สัมภาษณ์ ได้ถกประเด็นการห้ามใช้บุหรี่ไฟฟ้าในประเทศไทย ซึ่งขัดแย้งกับผลวิจัยจากต่างประเทศที่ชี้ชัดว่าบุหรี่ไฟฟ้ามีความปลอดภัยกว่าถึง 95% ไม่ดึงดูดผู้ไม่เคยสูบบุหรี่หรือเด็กและเยาวชน และหลาย ๆ ประเทศเลือกจะควบคุมอย่างสมเหตุสมผล โดยเอ็นจีโอด้านบุหรี่อ้างว่า การแบนบุหรี่ไฟฟ้าก็เพื่อป้องกันสุขภาพของเยาวชน</p> <p>นายมาริช กรีณวัฒน์ ตัวแทนกลุ่มลาชาดควินยาสูบ และสมาชิกแฟนเพจเพชบุคบุหรี่ไฟฟ้าคืออะไร ซึ่งเป็นการรวมตัวของกลุ่มผู้สนับสนุนบุหรี่ไฟฟ้า ระบุว่า ผลการศึกษาจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้ อาทิ มูลนิธิธรรมาภิบาลเพื่อการไม่สูบบุหรี่ประเทศอังกฤษ ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ยืนยันว่าบุหรี่ไฟฟ้ามีความปลอดภัยกว่าบุหรี่ทั่วไป 95% พร้อมรณรงค์สนับสนุนให้ผู้สูบบุหรี่เปลี่ยนไปใช้บุหรี่ไฟฟ้าเพื่อการเลิกบุหรี่ รัฐบาลจึงควรอนุญาตให้ใช้บุหรี่ไฟฟ้าได้อย่างถูกกฎหมาย เพื่อช่วยลดอันตรายต่อสุขภาพของผู้สูบบ 12 ล้านคน และหากรัฐบาลต้องการป้องกันปัญหาการสูบบุหรี่ในเด็ก ก็สามารถออกระเบียบห้ามการขายให้กับเด็กและเยาวชนได้</p>
มติชน บางกอกโพสต์ กรมประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์สยามรัฐ สำนักข่าวไทย สปริงนิวส์	<p><b>สอบคลินิกผ่าตัดหน้าเรียวเสียชีวิต</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.วิศิษฐ์ ตั้งนภากร อธิบดีกรม กรม สบส. กล่าวว่า ได้ส่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคลินิกย่านพระราม 9 ที่ผ่าตัดใบหน้าเรียวผิดพลาดทำให้คนไข้เสียชีวิต พบว่า การเสียชีวิตของคนไข้ไม่มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานสถานพยาบาล แต่มีส่วนเกี่ยวข้องกับมาตรฐานวิชาชีพเวชกรรมของแพทย์ ซึ่งอยู่ในการควบคุมกำกับของแพทยสภา โดยกรมฯ จะรวบรวมเอกสาร หลักฐาน นำเสนอต่อแพทยสภาเพื่อดำเนินการด้านจริยธรรม ซึ่งต้องรอผลการวินิจฉัยจากแพทยสภาว่า มีกระบวนการรักษาที่ได้มาตรฐานตามหลักวิชาชีพหรือไม่ หรือเกิดจากโรคประจำตัวของผู้ป่วย</p>
มติชน ข่าวสด โพสต์ทูเดย์ เว็บไซต์เดลินิวส์ ผู้จัดการออนไลน์ กรมประชาสัมพันธ์	<p><b>ผลตรวจบ่อน้ำสีด้า จ.นราธิวาส</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุชุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยว่า ได้ตรวจสอบน้ำสีด้าจากบ่อน้ำ อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส หลังมีชาวบ้านจำนวนมากนำมาดื่มเพราะเชื่อว่าเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์และรักษาโรคผิวหนังได้ โดยผลการตรวจสอบจากศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา พบว่า น้ำสีด้ามีปริมาณสารฟลูออไรด์ และเหล็กสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานน้ำดื่ม พบเชื้อโรคอาหารเป็นพิษ และพบซัลไฟด์เกินมาตรฐานน้ำดื่ม จัดเป็นน้ำเสียที่ต้องผ่านการบำบัดหรือปรับปรุงคุณภาพน้ำตามมาตรฐานก่อนนำมาใช้ ประชาชนไม่ควรดื่มหรือใช้น้ำ เพราะมีความเสี่ยงต่อสุขภาพ อาจทำให้เกิดโรคได้</p>
ไทยโพสต์ ไทยรัฐ บางกอกโพสต์	<p><b>โรคคั่งผอม</b></p> <p>-เสนอข่าว พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ ผอ.สถาบันราชานุกูล กล่าวว่า ปัจจุบันพบเด็กไทยเป็นโรคคั่งผอมเพิ่มขึ้น จาก 1 ใน 100 คน เป็น 1 ใน 20 คน คือกลัวอ้วน มีการล้วงคอให้อาเจียน กินยาระบายมาก ๆ ไม่กินอาหาร เพราะกังวลว่าจะอ้วนทั้งที่ความจริงผอมอยู่แล้ว คนไข้อายุน้อยที่สุดที่พบเป็นเด็กป.3 ถือเป็นโรคทางจิตเวช หากผู้ปกครองหรือครูสังเกตเห็นให้รีบส่งปรึกษาแพทย์ เพราะอาจเกิดอันตรายได้ เช่น เด็กเดินแล้วล้มหมดสติเสียชีวิต บางคนชีพจรเต้นอ่อนกว่าปกติ ทั้งนี้เป็นเพราะประเทศไทยมีค่านิยมความงามที่ภายนอก รูปร่างต้องผอม การโฆษณาต่าง ๆ มีแพชั่นที่เน้นใสแล้วสวย รูปร่างดี ซึ่งมีผลต่อเด็กและวัยรุ่นทั้งนั้น</p>
ไทยรัฐ มติชน ไทยโพสต์ กรมประชาสัมพันธ์ ไอ.เอ็น.เอ็น	<p><b>ปัญหาการนอนไม่หลับ</b></p> <p>-เสนอข่าว น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต เผยประชาชนไทยมีปัญหาการนอนไม่หลับหรือหลับไม่พอมาก ร้อยละ 30-40 ในกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปพบได้ 1 ใน 5 คน ส่งผลกระทบการดำเนินชีวิตในช่วงกลางวัน อ่อนเพลีย เครียด หงุดหงิดง่าย ขาดสมาธิ ความจำไม่ดี เพิ่มความเสี่ยงหกล้ม หากมีอาการเกิน 1 สัปดาห์</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
ผู้จัดการออนไลน์	<p><b>ควรรีบพบแพทย์</b></p> <p>ด้าน นพ.จุมภฏ พรหมสีดา ผอ.รพ.สวนสราญรมย์ จ.สุราษฎร์ธานี แนะนำวิธีช่วยให้นอนหลับ 1.เข้านอนและตื่นนอนให้ตรงเวลาทุกวัน 2.ลุกจากที่นอนทันทีเมื่อตื่น ออกกำลังกายเบาๆ หลังตื่นนอน 10-15 นาที 3.อาบน้ำอุ่น ตีมนมหรือตีมน้ำผลไม้ อ่านหนังสือเบาสมองประมาณ 10 นาที ก่อนนอน 1-2 ชั่วโมง และเลี่ยงการทำงานหรือกิจกรรมที่ตึงเครียด 4.ออกกำลังกายสม่ำเสมอทุกวันในช่วงเช้าหรือช่วงเย็นอย่างน้อยวันละ 30 นาที 5.จัดห้องนอนให้มืด เงียบสบาย ปลอดภัย อากาศถ่ายเทดี 6.ไม่ควรทำงาน ดูทีวี หรืออ่านหนังสือบนที่นอน 7.หากเข้านอนแล้วยังไม่หลับภายใน 15-30 นาที ให้ลุกทำกิจกรรมให้เพลิดเพลิน เมื่อรู้สึกง่วงจึงกลับไปนอนใหม่ 8.ไม่ควรงีบหลับในช่วงกลางวัน หากจำเป็นไม่ควรเกิน 30 นาที 9.ไม่ควรดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์/สูบบุหรี่ก่อนนอน ไม่ดื่มชา กาแฟ เกินวันละ 2 ครั้ง และ 10.กินอาหารมื้อเย็นเบาๆ เช่น นม น้ำผลไม้ ไม่ควรดื่มน้ำมากก่อนเข้านอน</p>
เนชั่นสุดสัปดาห์	<p><b>ปัญหาตั้งครุฑวัยรุ่น</b></p> <p>-เสนอข่าว ประเทศไทยมีอัตราการคลอดของวัยรุ่นหญิงอายุ 15-19 ปี อยู่ในระดับสูง ใกล้เคียงกับอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ กัมพูชา ติมอร์ และหลายประเทศในละตินอเมริกา และสูงกว่าประเทศในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกที่มีค่าเฉลี่ยที่ 75 ต่อ 1,000 คน ทั้งนี้ พ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครุฑในวัยรุ่น พ.ศ.2559 ที่ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครุฑในวัยรุ่น ต้องมียุทธศาสตร์การขับเคลื่อนที่เป็นเอกภาพในระดับชาติ และมีเป้าหมายเชิงผลลัพธ์ร่วมกัน ตลอดจนจัดให้มีกลไกในการขับเคลื่อนและเชื่อมประสานภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในแต่ละระดับได้ เพื่อให้มุ่งไปสู่เป้าหมายการลดการตั้งครุฑในวัยรุ่น โดยพิจารณาจากการลดอัตราการคลอดในวัยรุ่นลงครึ่งหนึ่ง ภายใน พ.ศ.2569</p>
สยามรัฐ	<p><b>สุขภาพพระสงฆ์</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.दनัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ในการทำบุญประชาชนควรเลือกอาหาร สิ่งของเครื่องใช้สำหรับทำบุญเพื่อสุขภาพที่ดีของพระสงฆ์ และทำบุญอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เริ่มจากใช้ถุงผ้าจับจ่ายซื้อของทำบุญแทนถุงพลาสติก เลือกอาหารปรุงสำเร็จเน้นมีประโยชน์ ปรุงสุกใหม่ หากทำอาหารไปถวายพระสงฆ์ ควรเน้นความสะอาด ล้างมือก่อนปรุงประกอบอาหาร ไม่ใช้กล่องโฟมบรรจุอาหารถวายพระสงฆ์ เพื่อลดขยะที่ย่อยสลายยาก และปลอดภัยต่อสุขภาพ</p>
ไทยรัฐ	<p><b>ตรวจสุขภาพคนขับรถสาธารณะ</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุเทพ เพชรมาศ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานเปิดการณรงศ์สุขภาพดี ผู้ขับขีรถโดยสารสาธารณะ โดยมีผู้ขับขีรถยนต์ รถแท็กซี่ รถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะ และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมตรวจสุขภาพ 9 ขั้นตอน ไม่เสียค่าใช้จ่าย ได้แก่ 1.ตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต้น ด้วยแบบสอบถาม 2.ชั่งน้ำหนัก/ส่วนสูง/รอบเอว/ตรวจดัชนีมวลกาย 3.วัดความดันโลหิต 4.ประเมินความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง 5.ตรวจวัดสายตา 6.เอกซเรย์ทรวงอกพร้อมอ่านฟิล์ม 7.ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 8.พบแพทย์ให้คำแนะนำ 9.รับชุดของขวัญสุขภาพพร้อมบัตรสุขภาพ</p>
ไทยรัฐ	<p><b>คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม</b></p> <p>-เสนอข่าว สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเร่งสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 5 คน เพื่อเป็นกรรมการในคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (บอร์ดดีอี) ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน คาดว่าจะได้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายในเดือน มิ.ย.2560 โดยบอร์ดดีอีจะต้องมีองค์ประกอบ ดังนี้ นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน รองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นรองประธาน กรรมการและกรรมการโดยตำแหน่ง ประกอบด้วย รว.กลาโหม รว.คลัง รว.เกษตรฯ รว.คมนาคม รว.ดีอี รว.พาณิชย์ รว.มหาดไทย รว.วิทยาศาสตร์ฯ รว.ศึกษาธิการ รว.สาธารณสุข รว.อุตสาหกรรม เลขธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอีก 5 คน</p>
กรุงเทพธุรกิจ	<p><b>คุณภาพน้ำประปา</b></p> <p>-เสนอข่าว ศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผอ.สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และ นายสมชาย มนต์บุรีนนท์ รองผู้ว่าการประปาส่วนภูมิภาค ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจโครงการสนับสนุนการวิจัย เรื่อง "การวิเคราะห์ความเสี่ยงคุณภาพน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค" เพื่อสร้างองค์ความรู้และเทคนิคในการประเมินความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนของสารเคมีหรือสิ่งปนื้อกมล พัฒนาคุณภาพความปลอดภัยของน้ำประปาทางจุด</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ชีววิทยา สนับสนุนการเพิ่มศักยภาพบุคลากรให้มีความสามารถในการประเมินความเสี่ยงคุณภาพน้ำประปาทางจุลชีววิทยา และเป็นข้อมูลสำหรับกระทรวงสาธารณสุขหรือหน่วยงานอื่นๆ ในการจัดการความเสี่ยงหรือเฝ้าระวังการเจ็บป่วยของผู้บริโภค</p>
<p>ผู้จัดการออนไลน์ สปริงนิวส์ ไอเอ็นเอ็น</p>	<p><b>พายุฤดูร้อน</b></p> <p>-เสนอข่าว กรมอุตุนิยมวิทยา เตือนประเทศไทยตอนบนจะเกิดพายุฤดูร้อนหลายพื้นที่ โดยมีพายุฝนฟ้าคะนอง ฟ้าผ่า ลมกระโชกแรง กับลูกเห็บตกบางพื้นที่ โดยเฉพาะในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวหลีกเลี่ยงที่โล่งแจ้ง การอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ ป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง ซึ่งทุกภาคของประเทศไทยเว้นภาคใต้ มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นที่ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีเมฆมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรง</p> <p>-จ.พิจิตร ฝนตกหนัก 4 อำเภอ มีชาวบ้านถูกฟ้าผ่า 2 ราย เจ็บสาหัส 1 ราย เสียชีวิต 1 ราย</p> <p>-จ.ศรีสะเกษ เกิดพายุฤดูร้อนพัดรุนแรงในหลายตำบลของ อ.กันทรลักษ์ ฟ้าผ่าหนุ่มชานาเสียชีวิต 1 ราย</p> <p>-จ.อ่างทอง เกิดพายุฤดูร้อนพัดกระหน่ำและมีฝนตก ลมกระโชกแรง ไฟฟ้าในตัวเมืองบางส่วนดับนานกว่า 1 ชั่วโมง</p> <p>-จ.นครพนม พายุฤดูร้อนพัดบ้านเรือนชาวบ้านใน ต.พิมาน อ.นาแก พังเสียหาย 40 หลังคาเรือน</p> <p>-จ.นครปฐม ฝนตกหนักต่อเนื่องนานกว่า 8.ชม. เกิดน้ำท่วมฉับพลันบริเวณถนนชวาพระ และถนนราชวิถี</p>
<p>มติชน ไทยโพสต์</p>	<p><b>เฟซบุ๊กจ้างคนคุมข้อความ-ไลฟ์</b></p> <p>-เสนอข่าว มาร์ก ซัคเกอร์เบิร์ก ซีอีโอเฟซบุ๊ก ประกาศว่าจะจ้างคนเพิ่ม 3,000 ตำแหน่ง เพื่อเป็นทีมปฏิบัติการชุมชน ซึ่งจะมีหน้าที่ยุติการเผยแพร่ถ้อยคำแสดงความเกลียดชัง การละเมิดสิทธิเด็ก รวมถึงการทำร้ายตนเองผ่านเฟซบุ๊กไลฟ์ โดยทำงานร่วมกับทีมที่มีอยู่แล้ว 4,500 คน เพื่อให้บริษัทสามารถตอบสนองได้อย่างรวดเร็วขึ้น เมื่อมีเนื้อหาที่เข้าข่ายดังกล่าวถูกเผยแพร่ผ่านเฟซบุ๊ก</p>
<p>ไทยรัฐ</p>	<p><b>เตือนผลกระทบรัง.ไฟฟ้าจากถ่านหิน เมียนมา</b></p> <p>-เสนอข่าว กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแฉแผนการตัดสินใจของรัฐบาลเมียนมาในการเตรียมสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในประเทศเพิ่ม อาจส่งผลให้ชาวเมียนมาเสียชีวิตจากมลภาวะทางอากาศในช่วงหลายสิบปีข้างหน้า มากถึงกว่า 280,000 ราย</p>
<p>เพจ Drama-addict</p>	<p><b>ข่าวจากสื่อสังคมออนไลน์</b></p> <p><b>เตือนหลอกขายยาล้างไต</b></p> <p>-โพสต์ข้อความเตือนเรื่องยาล้างไต ว่า ในต่างจังหวัดมักพบคนใช้สูงอายุมารพ.ด้วยอาการปัสสาวะสีแปลกๆ เช่น ส้ม ฟ้า เขียว ฯลฯ เมื่อซักประวัติจะพบว่าเกิดจากไปซื้อยาล้างไตมากิน ซึ่งความจริงเป็นสารเคมีหรือยาบางชนิดที่กินแล้วทำให้ปัสสาวะเปลี่ยนสี แต่ถูกคนขายหลอกว่าเป็นการล้างไต ที่น่ากลัวคือ ยาและสารเคมีพวกนี้หลายตัวมีผลทำให้ไตแย่ลงถึงขั้นไตวายได้ ดังนั้นหากพบผู้สูงชื้อยาที่เรียกว่ายาล้างไตมากิน ให้แจ้งตำรวจไปจัดการ</p>



fanmoph



pr\_moph



ministry\_of\_public\_health



moph channel



clubhealthch